



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ราย คือ
นายเอกพร จุ้ยสำราญ

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขการสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลดังกล่าวข้างต้นนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ได้ตรวจสอบ
เอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่ามีผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.จ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัคร
รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และให้ผู้เข้ารับการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง
ในวันสอบด้วย และให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.
เริ่มการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนภุต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี